



QUỸ HỌC BỔNG THẮP SÁNG NIỀM TIN

LIGHT YOUR HOPE SCHOLARSHIP FOUNDATION

Tạp Chí

MSHOK!4R

số 40

VỮNG MỘT NIỀM TIN





LỜI NGỎ

Thấm thoát thời gian, 9 năm đã qua rồi đó!

Tháng 5 gọi những người con yêu dấu nhớ về mái nhà Tháp Sáng Niềm Tin với biết bao tình yêu và kỉ niệm.

Tháng năm qua, nghẹn ngào hơn, xúc động hơn, mái nhà thân thương của chúng ta tròn 9 tuổi (21/5/2007 - 21/5/2016).

Cùng Mshok!4r số 40 - "Vững một niềm tin" viết lên những cảm xúc trong lời thơ lời văn và kể những câu chuyện ý nghĩa để chào mừng sinh nhật Quý của chúng mình nhé!

“Chúng tôi nói về chúng tôi” – Hành trình Thắp Sáng Niềm Tin

Ngày 29/04/2016 vừa qua, Cộng đồng Thắp Sáng Niềm Tin Cần Thơ đã tổ chức thành công chương trình truyền thông “Chúng tôi nói về chúng tôi” tại trường THPT Lai Hòa, huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng 9 năm thành lập quỹ (21/05/2007 – 21/05/2016).

Chương trình với sự tham dự của đại diện Ban Điều Hành Quỹ, các bạn sinh viên Cộng đồng Thắp Sáng Niềm Tin Cần Thơ, các thầy cô đại diện trường THPT Lai



Hòa và hơn 60 bạn học sinh lớp 12 của trường. Thông qua chương trình, Cộng đồng Cần Thơ mong muốn mang hình ảnh của Thắp Sáng Niềm Tin đến với các em sinh viên nghèo hiếu học nơi đây, giúp các em có thêm niềm tin và động lực theo đuổi ước mơ của mình.

Chương trình đã nhận được sự quan tâm của các thầy cô và tất cả các em học sinh. Có rất nhiều câu hỏi được các em học sinh đưa ra liên quan đến học bổng Thắp Sáng Niềm Tin như: mức học bổng, đối tượng được nhận học bổng, làm thế nào để nhận học bổng... Đại diện Ban Điều hành Quỹ đã giải đáp thắc mắc và đưa ra những lời khuyên, định hướng cho các em trên hành trình thực hiện ước mơ của mình.

Nhằm kịp thời hỗ trợ cho những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của nhà trường, đại diện Ban Điều hành Quỹ đã trao 2 suất học bổng cho 2 em: Lê Thị Mỹ Hận – 12A1, La Khả Duy – 12A2. Khi được hỏi về ước mơ của mình, Mỹ Hận đã òa khóc. Giọt nước mắt của em không chỉ thể hiện nỗi bất lực trước hoàn cảnh khó khăn mà còn là sự khát vọng về một tương lai tươi sáng hơn, trong đó em được đến trường. Bên cạnh hoạt động truyền thông về Quỹ, chương trình còn giải đáp những thắc mắc về việc lựa chọn và định hướng nghề nghiệp cho các em lớp 12.

Tiểu phẩm “Niềm tin cát bụi” đã lấy đi nước mắt của bao người, bởi các em thấy được chính mình ở trong câu chuyện đó. Chương trình kết thúc để lại trong lòng mỗi người tham gia những dư âm khó phai về tình người, về ước mơ. Hy vọng rằng Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin sẽ ngày càng phát triển và nhiều mảnh đời hiếu học sẽ được đi trên con đường ước mơ của mình

Đặng Phạm Thanh Vi – ĐH Cần Thơ.

“Dấu ấn 9+” – Nơi lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ



Nằm trong chuỗi hoạt động hướng về sinh nhật Quý và được sự đồng ý của Ban Điều hành, từ 1/4/2016 - 21/5/2016 Ban Quản Trị website và fanpage đã phát động và tổ chức thành công Cuộc thi ảnh online "Dấu ấn 9+".

Đây là cuộc thi nhằm ghi lại những hình ảnh/khoảnh khắc đáng nhớ của Sinh viên Tháp Sáng Niềm Tin trong 9 năm hình thành và phát triển, đồng thời thực hiện kết nối và quảng bá hình ảnh tốt đẹp về sinh viên Tháp Sáng Niềm Tin.

Sau 1 tháng triển khai, Cuộc thi ảnh trực tuyến "Dấu ấn 9+" đã nhận được 220 ảnh bao gồm 29 ảnh tập thể đến từ 6 cộng đồng (Hà Nội - Huế - Đà Nẵng - Hồ Chí Minh - Vũng Tàu - Cần Thơ) và 191 ảnh cá nhân. Với sự tham gia nhiệt tình của các thành viên trong cộng đồng cả nước, "Dấu ấn 9+" đã thực sự trở thành một sân chơi để các cộng đồng có cơ hội thể hiện sự sáng tạo, đoàn kết, qua đó gắn kết các thành viên và tô điểm thêm cho vườn hoa của đại gia đình Tháp Sáng Niềm Tin.

Theo đánh giá chung, cuộc thi đã diễn ra thành công, mang lại nhiều hiệu quả tích cực. Hiệu quả truyền thông được thể hiện cụ thể qua các con số:

Lượng theo dõi các bài viết về cuộc thi trung bình đạt 500 - 2000 views (trong khuôn khổ cuộc thi đã có 41 bài đăng). Đặc biệt, các lượt theo dõi của 1 số bức ảnh lên tới 4558 views.

“Dấu ấn 9+” – Nơi lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ

Tỷ lệ sinh viên tại các cộng đồng có ảnh dự thi cao đạt trung bình 60%. Trong đó, đặc biệt có cộng đồng Vũng Tàu đạt 95,45%, Cộng đồng Cần Thơ đạt 82,25%.

Với 03 tiêu chí chấm điểm cơ bản: Ảnh thể hiện đúng chủ đề của chương trình và có ý nghĩa; Ảnh có tính độc đáo, sáng tạo, có sự gắn kết khéo léo với thương hiệu Quỹ học bổng Tháp Sáng Niềm Tin; Ảnh có kỹ thuật chụp tốt về màu sắc, bố cục và tiêu chí phụ (sự nỗ lực của các cộng đồng)... Qua nhiều vòng lựa chọn và sự tranh luận căng thẳng, BGK đã quyết định trao: 02 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 06 giải khuyến khích, 03 giải phụ cho cả 2 mục ảnh tập thể và cá nhân.

Kết quả chung cuộc:

Đối với giải tập thể:

01 Giải nhất (2tr đ): Cộng đồng Tháp Sáng Niềm Tin Đà Nẵng

01 Giải nhì (1,5tr đ): Cộng đồng Tháp Sáng Niềm Tin Huế

02 Giải ba (1tr đ/giải):

Cộng đồng Tháp Sáng Niềm Tin Hồ Chí Minh

Cộng đồng Tháp Sáng Niềm Tin Hà Nội

02 giải khuyến khích (500.000 đ/giải)

Cộng đồng Tháp Sáng Niềm Tin Cần Thơ

Cộng đồng Tháp Sáng Niềm Tin Vũng Tàu

Giải khán giả bình chọn (Ảnh tập thể) – 500.000 đ:

Cộng đồng Tháp Sáng Niềm Tin Hà Nội

Giải cống hiến (số lượng tham gia đông nhất) – 500.000đ: Cộng đồng Tháp Sáng Niềm Tin Vũng Tàu

Đối với giải cá nhân:

01 Giải nhất (600.000 đ): Em Đoàn Cừ - Cựu sinh viên Cộng đồng TSNT Hà Nội

01 Giải nhì (400.000đ): Em Lê Thị Việt An - ĐH Thương mại

01 Giải ba (300.000 đ): Em Nguyễn Trọng Thái - ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM

04 giải khuyến khích mỗi giải 200.000 VNĐ:

Em Trần Đoàn Thảo Nguyên - ĐH Sư phạm Đà Nẵng

Em Vũ Thị Oanh - ĐH Dầu khí Việt Nam

Em Lê Thị Thảo - ĐH Bách khoa Hà Nội

Em Trương Văn Kiên - ĐH Bách khoa Đà Nẵng

Giải khán giả bình chọn (Ảnh cá nhân) – 200.000 đ: Em Phạm Hồng Bảy –

Sinh viên Đại học Dầu khí hiện đang du học tại Khoa hóa dầu – Trường Đại học

Hoa Rennes (Pháp) - Cộng đồng Tháp Sáng Niềm Tin Vũng Tàu



METROTIN

Hội thao chào mừng 9 năm thành lập Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin tại Cộng đồng Hồ Chí Minh



Ngày 15/5 vừa qua Cộng đồng Thắp Sáng Niềm Tin Hồ Chí Minh đã tổ chức chương trình Hội thao giao lưu bóng đá và các trò chơi dân gian tại sân bóng đá Lạch Tray thuộc khu đô thị Làng Đại Học. Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng sinh nhật tròn 9 tuổi của Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin.

Chương trình với sự tham gia của chị Trương Thị Huỳnh Mai – Chuyên trách Quỹ phía Nam, các anh chị cựu sinh viên và hơn 30 bạn sinh viên trong Cộng đồng.

Hai khối với thành phần là 4 cụm cùng các anh chị cựu sinh viên tiến hành đấu loại trực tiếp. Sau hai giờ thi đấu căng thẳng và có những pha bóng hết sức cuốn hút, cuối cùng chiến thắng nghiêng về liên quân của sinh viên và khối 1, giải nhì thuộc về liên quân của sinh viên và khối 2. Ngoài ra, buổi giao lưu còn thêm phần hứng khởi bởi các trò chơi dân gian. Trong phần chơi các trò chơi dân gian chiến thắng chung cuộc thuộc về khối 2. Kết thúc một ngày sinh hoạt vui nhưng khá tốn sức, các bạn sinh viên Cộng đồng Thắp Sáng Niềm Tin Hồ Chí Minh đã có buổi liên hoan nhỏ tại khu làng Đại Học và cùng lưu lại những tấm hình kỉ niệm.

Nguyễn Thị Thanh - ĐHKHXH&NV



METROTIN

Thắp Sáng Niềm Tin - 9 năm yêu thương và phát triển!

Ngày 20/5 vừa qua, nhân dịp sinh nhật lần thứ 9 của Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin (21/5/2007 - 21/5/2016), đồng thời chúc mừng lúca sinh viên thứ 6 của Quỹ ra trường, Ban Điều hành Quỹ đã tổ chức thành công chương trình "Chúc mừng sinh nhật lần thứ 9 của Quỹ". Chương trình được truyền trực tiếp qua cầu truyền hình tại 5 khu vực: Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ.



Chương trình có sự tham gia của anh Đỗ Đức Viên - Phó Bí thư Đảng ủy PVcomBank; anh Ngô Ngọc Quang - Giám đốc Quỹ, Phó Tổng Giám đốc PVcomBank; chị Nguyễn Thanh Huyền - Giám đốc Khối Marketing và Truyền thông PVcomBank; cùng các anh chị Lãnh đạo các chi nhánh của PVcomBank, các anh chị tình nguyện viên, các anh chị trong Ban Điều hành Quỹ, cùng hơn 300 bạn sinh viên, cựu sinh viên trên cả nước. Phát biểu tại buổi lễ, anh Ngô Ngọc Quang - Giám đốc Quỹ đã bày tỏ cảm xúc của mình sau 9 năm đồng hành cùng Quỹ và sự tin tưởng vào sự phát triển của Quỹ trong tương lai, đồng thời anh cũng đã dành những lời khuyên cho các bạn sinh viên và mong rằng mỗi thành viên sẽ trở thành một viên gạch hồng trên hành trình xây dựng Thắp Sáng Niềm Tin ngày một lớn mạnh.

Ban Điều hành Quỹ đã chúc mừng 94 bạn sinh viên tốt nghiệp năm 2016 trên cả nước, nâng tổng số viên Quỹ tốt nghiệp ĐH lên 405 em. Đại diện, cho các bạn sinh viên năm nay ra trường, em Đoàn Thị Thanh Loan - SV trường ĐH Cần Thơ đã thể hiện sự xúc động cũng như lòng biết ơn đối với Quỹ - Người đã dang rộng vòng tay giúp đỡ em từ khi còn là 1 cô học trò chân ướt chân ráo vào cánh cổng Đại học. Loan nói: "Các anh, chị trong Quỹ đối với Em, thực sự là người anh, người chị trong gia đình! Em được các anh chị chỉ bảo, quan tâm, dẫn dắt trong suốt quá trình tham gia Quỹ. Em cảm nhận được những tình cảm chân thành đó! Là thấu hiểu, là sẻ chia, là cái tình người quá đỗi lớn lao, là hơi ấm trong lòng một xã hội quá đỗi lạnh nhạt như hiện nay"...



METROTIN

Đề chào mừng chương trình sinh nhật lần thứ 9 của Quỹ, các Cộng đồng đã chuẩn bị những tiết mục văn nghệ vô cùng thú vị, sáng tạo và ý nghĩa. Mỗi cộng đồng đã mang đến một màu sắc khác nhau: Nếu Cộng đồng Hà Nội mang màu sắc hiện đại với tiết mục nhảy flashmost sôi động, thì Huế lại mang đến cho chương trình sự dịu dàng đặc trưng của người con gái Huế qua tà áo dài tím mộng mơ, Cộng đồng Cần Thơ ngọt ngào với bài ca về miền Tây sông nước, nếu Cộng đồng Đà Nẵng thể hiện sự sáng tạo qua vở nhạc kịch đầy ý nghĩa và tính nhân văn, Cộng đồng HCM đã mang đến không khí sôi động qua tiết mục rap do chính các em sáng tác. Mỗi tiết mục, mỗi mảnh ghép của từng cộng đồng đã thực sự tạo một chương trình văn nghệ đầy màu sắc.

Chưa bao giờ khoảng cách vùng miền lại trở nên nhỏ bé như vậy. Mọi trái tim đều cùng hướng về một nơi – nơi đó có Tháp Sáng Niềm Tin, nơi mà mỗi chúng ta sẵn sàng tìm về sau mỗi lo toan của cuộc sống. Chương trình khép lại trong những cái ôm thật chặt, mọi cảm xúc như vỡ òa, 9 năm qua đủ để mỗi chúng tôi hiểu rằng: “Ở đâu có THÁP SÁNG NIỀM TIN, ở đó mình có GIA ĐÌNH!”.

Phạm Thi - Học viện Báo chí và Tuyên truyền



CHÁT CÙNG MSHOK

Xin chào mừng các độc giả của chat với M'shok số này để cùng làm quen với bạn Thu An sinh viên Thấp Sáng Niềm Tin (TSNT) tại Cộng đồng Vũng Tàu. Trước hết mình điểm lại Profile của bạn ấy nhé:

An tên đầy đủ là Nguyễn Thị Thu An, sinh năm 1996, cung Sư Tử. An tham gia nhiệt tình các hoạt động tập thể ở trường lớp với vai trò là MC, đạt một số giải thưởng trong các cuộc thi hùng biện Tiếng Anh. Bên cạnh đó thì cầm kỳ thi họa, nữ công gia chánh là những điểm nổi bật của cô nàng học ngành Địa chất dầu khí. Về sở đoản của mình An chia sẻ : “Mình hay quên, mọi người hay trêu gọi là “thiếu năng trí nhớ” nhưng mình chỉ hay quên những thứ lặt vặt thôi nha, chứ đi học nhớ bài lắm đó”.



An thích số 1 trong mười chữ số.

Với An, cảm nhận về Quý là: Không chỉ giúp đỡ cho các thành viên có đủ điều kiện học tập, Quý còn có rất nhiều hoạt động sinh hoạt chung để các thành viên gặp gỡ, chia sẻ, giúp mọi người gần gũi, hiểu nhau hơn. Nên sau thời gian đầu lạ lẫm, bây giờ mọi người xem nhau như là anh chị em trong nhà vậy.

Vậy không để các bạn đợi lâu thêm nữa xin mời các bạn cùng làm quen Thu An - nữ sinh viên nhiệt tình và năng động nhé!

Mshok: An có thích số 9 không? Với An số 9 gọi cho bạn những liên tưởng gì tới thời An đi học và đến Quý?

Thu An: Với mình số 9 là một số rất đẹp và rất ý nghĩa, vì nhân dịp sinh nhật lần thứ 9 của Quý, mình đã được tham gia trò chuyện cũng Mshok và làm quen với rất nhiều bạn ^^ đã 9 năm qua kể từ ngày Quý mình được thành lập, có thể nói đó là một chặng đường dài với nhiều nỗ lực và tâm huyết của rất nhiều người để Quý ta phát triển được như ngày hôm nay, quả là một dấu ấn đáng ghi nhận phải không?

Mshok: Mùa hè lại tới, Quý lại sắp sửa đón một thế hệ mới, An có nhắn nhủ gì tới các bạn có ý định và sẽ nộp hồ sơ cho TSNT năm nay?



CHÁT CÙNG MSHOK

Thu An: Có thể nhiều bạn khi biết đến Quỹ rất muốn được trở thành thành viên của Quỹ nhưng còn ngần ngại vì nhiều lý do khác nhau, mình chỉ muốn nói rằng: “Các bạn cứ thử đi, biết đâu đây và khi đã trở thành 1 thành viên của Quỹ, các bạn sẽ nhận được nhiều điều vô cùng ý nghĩa và đáng quý mà nếu không thử, bạn sẽ không bao giờ biết được”.

Mshok: Vừa qua được biết Thu An là sinh viên đại diện trường ĐH Dầu Khí đã có những phát biểu trong ngày thành lập đoàn 26/3 cho đài truyền hình Bà Rịa, An có thể chia sẻ về sự kiện này được không?

Thu An: Trong ngày 26/3 vừa qua mình rất vui khi được thay mặt các bạn sinh viên nói lên những suy nghĩ và cảm xúc của mình. Mình cũng không lo lắng, hồi hộp gì nhiều khi đứng trước đông người để phát biểu, mình chỉ cố gắng hết sức làm tốt nhất việc của mình thôi, hy vọng là không làm mọi người thất vọng. Qua đó, mình cũng muốn tất cả các bạn sinh viên hãy tự tin, nhiệt tình tham gia nhiệt tình vào tất cả các hoạt động cũng như học tập thật tốt để “tuổi thanh xuân” của chúng ta trôi qua với thật nhiều niềm vui và ý nghĩa.

Mshok: Cũng với hơn 840 sinh viên TSNT cả nước An sẽ cùng được thổi nến cho chiếc bánh kem mừng sinh nhật lần thứ 9 của Quỹ vào ngày 21/5 tới, An có cảm xúc gì muốn chia sẻ cùng Hội đồng Quản Lý và Ban Điều hành Quỹ?

Thu An: Trong suốt 9 năm qua, các anh chị trong Hội đồng Quản lý và Ban Điều hành đã làm việc hết sức tận tâm và nhiệt tình để xây dựng một Quỹ học bổng thực sự đặc biệt mà không phải ai cũng làm được.

Các anh, các chị không chỉ giúp đỡ các thành viên trong Quỹ về vật chất, mà nhiều hơn hết chính là tình cảm, sự quan tâm chân thành. Không phân biệt vùng miền trên khắp cả nước, đã là thành viên của Quỹ thì chúng ta là người một nhà, là những người anh em, chị em luôn quan tâm hỏi han giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống.

Em rất tự hào khi được là một thành viên trong đại gia đình ấy. Nhân đây em cũng xin gửi lời cảm ơn đến Hội đồng Quản lý và Ban Điều hành và tất cả các thành viên trong Quỹ, chúc các anh chị và đại gia đình mình có một ngày “thổi nến cho chiếc bánh kem mừng sinh nhật lần thứ 9 của Quỹ” thật vui và ý nghĩa. Mong rằng tất cả chúng ta những người con của TSNT sẽ cùng cố gắng xây dựng Quỹ của chúng ta ngày càng phát triển thêm.

Cảm ơn An đã tham gia cùng Mshok - chúc An sức khỏe, học tập tốt và tiếp tục nhiệt huyết cùng các hoạt động của Cộng đồng Vững Tàu.

Nguyễn Thị Thanh- ĐHKHXH & NV TPHCM

CAFE THÁNG VỚI MSHOK!4R

VỮNG MỘT NIỀM TIN

Chiếc hộp Pandora hé mở rớt xuống thế gian bao nhiêu điều bất hạnh: bệnh tật, chiến tranh, đói nghèo, hận thù, ích kỷ... Nhưng chỉ với một chút “hy vọng” còn sót lại, loài người vẫn bền bỉ sống và kiến tạo một thiên đường ngay trên mặt đất. Đó là lý do trước trập trùng gian truân, khó khăn và thách thức, niềm tin là thứ sau cùng vực ta dậy sau bao vấp ngã.

Niềm tin như một hạt mầm. Niềm tin cũng cần được ủ ấp gieo trồng. Niềm Tin cũng sẽ lớn lên, lan tỏa và cho ra đời những mùa quả ngọt. Hành trình “thắp sáng niềm tin” là hành trình nhân rộng và sẻ chia nghĩa cử, nhóm dậy niềm tin và ngọn lửa trong những góc khuất của thân phận.

Đó là hành trình của niềm tin đến với niềm tin, của trái tim đến với trái tim, của tấm lòng đến với tấm lòng. Và vì thế, chính những người “Thắp Sáng Niềm Tin”, hơn bất cứ ai, là những người có niềm tin sâu sắc nhất vào những phép màu nhiệm của đời sống, có trái tim bao dung, thấu cảm với tha nhân. Dù đôi khi nước mắt là mặt trái của niềm tin.

Hành trình ấy cần đến tình yêu. Nhưng đó chưa phải tất cả. Hành trình ấy cần sự kiên tâm, bền bỉ và quả cảm của trái tim Prometheus dám dâng hiến con tim mình vì ngọn lửa nhân loại.

9 năm cho một hành trình “Thắp Sáng Niềm Tin” gần chạm đến bước chân thập kỷ, hơn bất cứ khi nào, chúng ta cần nói về “Vững một niềm tin” cho 9 năm đã qua, cho hiện tại và cho tương lai rộng dài phía trước.

Vũ Thu Thủy – Học viên Báo Chí và Tuyên Truyền

ĐỘC GIẢ VIẾT

MỘT LẦN ĐI EM _ TÌM VỀ BUỔI ĐÊM _ TÌM VỀ NIỀM TIN

Em à!!!

Em có thấy không, chiếc đàn piano ấy, chiếc đàn mà có cả phím đen, phía trắng xen kẽ nhau, đời về cơ bản cũng vậy, nó muôn hình vạn trạng, đâu chỉ có màu hồng của buổi bình minh ngày nắng đẹp mà chen vào đó có cả màu xám xịt của buổi chiều tà những ngày âm u.

Em cũng vậy đúng không? Những thứ em trải qua đôi lúc không bằng phẳng như em vẫn hằng suy nghĩ lúc thơ bé, chẳng có một cô kĩ sư giỏi giang hay một cô họa sĩ quên mình vì nghệ thuật, ... thay vào đây là đây rầy những thử thách buộc em phải vượt qua hay vô vàn sự lựa chọn buộc em phải đưa ra quyết định.

Em biết không những lúc như thế này cần lắm một buổi đêm yên tĩnh để ngẫm nghĩ và hơn hết là cần một niềm tin để em bước tiếp, để em biết được bây giờ mình muốn gì và cần gì.

Tìm về với đêm, em không cô đơn đâu, khi thấy nhịp sống của buổi đêm chắc hẳn em sẽ ngạc nhiên và thốt lên “sự sống vẫn tồn tại khi con người ta đang ngủ yên” tiếng gió thổi vu vơ, tiếng dế, tiếng chổi lao xao của cô chú công nhân quét rác, tiếng con trùng kêu râm ran... Đó là sự sống về đêm, không ồn ào như ban ngày nhưng chính cái yên tĩnh đấy làm em có một khoảng trống để mà suy nghĩ về mọi thứ, củng cố niềm tin đang lung chùng và nửa vơi trong em.

Niềm tin vào bản thân chính là cái đắt giá nhất mà thượng đế đã ban cho con người để ta có thể vượt qua tất cả. Em cố gắng một lần, hai lần hay thậm chí là hàng chục lần vẫn không sao thành công được, những lúc như thế em sẽ cảm thấy đời bất công vô cùng với em, nó luôn chực sẵn để xô bồ, đẩy em vấp ngã và không cho em lối thoát để em đứng dậy. Đây là lúc Niềm Tin vào bản thân em trỗi dậy, em phải biết tin vào khả năng của mình, tin vào cái mà thượng đế đã ban tặng,

Con người ta kì thật chả biết mình lớn lên khi nào cho đến lúc nhận ra mình suy nghĩ nhiều hơn trước, đôi mắt ít ồn ào hơn trước, đôi môi mỉm cười nhưng không hạnh phúc. Nhưng đáng buồn hơn là tự khi nào con người ta chả còn thứ gọi là niềm tin nữa.

.....

ĐỘC GIẢ VIẾT

MỘT LẦN ĐI EM_ TÌM VỀ BUỔI ĐÊM_ TÌM VỀ NIỀM TIN

....

Đôi lúc em thất vọng về cuộc đời mình, về những thứ xung quanh mình, thất vọng về những thứ em đã từng tin như một sự thật, em lớn lên một chút, giẫm phải đá, vấp phải dây thì sẽ nhận ra rằng chẳng có phép màu cũng như ông bụt hay bà tiên hiện hữu trong cuộc sống này. Nó trần trụi và em phải vượt qua bằng chính niềm tin của bản thân mình. Một lần đi em, tìm về nơi có khoảng lặng của tâm hồn, nhắm nháp một bản nhạc nhẹ và suy nghĩ về cuộc sống. Em sẽ thấy lòng mình nhẹ hơn, không phải cố tạo ra một vỏ bọc mà chính lúc này hơn bao giờ hết em đang sống với chính con người thật của mình. Em sẽ nhận ra cuộc sống cần lắm niềm tin vào tất cả, từ bản thân cho đến gia đình và những người cạnh em, để mỗi phút yếu lòng em có nơi để mà tìm đến trái lòng cùng họ.

Là con người, phải trải qua thăng trầm của cuộc sống, nó như một gia vị không thể thiếu nếu muốn trưởng thành và niềm tin là chất xúc tác làm ta nhanh chóng vượt qua thử thách. Đôi lúc thậm chí cảm ơn thượng đế vì người luôn nghĩ cho ta mới tạo ra thứ thuốc an thần gọi là “Niềm Tin”.

Sống trong đời sống cần lắm một tấm lòng và cũng cần lắm niềm tin để tấm lòng ấy ấm áp hơn.

Em à! Giữ vững niềm tin em nhé! Người ta mãi nói về niềm tin theo cách này hay cách khác, nhưng em hãy tìm một cách để giữ vững niềm tin của riêng mình, để được là chính mình.

Nguyễn Thị Bích Trà – ĐH Luật TPHCM

ĐỘC GIẢ VIẾT

HỒI ỨC THÁNG NĂM

Tháng năm nắng du ngoạn thật chậm trong lòng thành phố làm cho cái oi bức trở nên khắc nghiệt hơn bao giờ hết. Tháng năm với những vất vả cho kỳ thi cuối đời sinh viên. Tôi lại nhớ những ngày này bốn năm về trước...

Ngày đó tôi còn là một cô học sinh cấp ba, tháng năm là lúc tôi vùi đầu vào đồng bài vở cho kỳ thi cuối cấp và một cuộc thi khác đánh cược cuộc đời mình – kỳ thi đại học. Những ngày nắng cũng như ngày mưa, ngoại tôi ôm một cùi vé số dày cộm dong ruổi khắp các nẻo đường. Những đồng lời nhỏ nhất từ từng tấm vé số ngoại phải chia năm xẻ bảy: phần mua gạo, phần mua dăm con cá kho vài ngàn đường; phần tiền điện, tiền nước, tiền vay; phần tiền cho chị em tôi tới trường. Sau mỗi ngày đi bán, ngoại tỉ mẩn tính toán cho mọi chi tiêu rồi cụp nạm nhét vào con heo đất những đồng bạc lẻ, ngoại nói tiền để dành cho tôi đi thi đại học, có đói cũng không được dùng đến...

Những tấm vé số trên tay ngoại là lộ phí cho tôi đi thi đại học, là những tấm vé mang hi vọng cho đời và cả hi vọng cho tôi. Tháng năm nắng chói chang, mưa tầm tã, những trận mưa rả rích như cuốn con người ta đến tận cùng của ướm át, đói nghèo. Dường như mọi sự chuẩn bị của ngoại cho kỳ thi đại học này là sự đầu tư phi lợi nhuận. Vì đơn giản ngoại không mong gì hơn cuộc đời chị em tôi có thể tươi sáng hơn cuộc đời của ngoại.

Tháng bảy, tất tả chuẩn bị hành trang cho ngày “Lên kinh ứng thí”, ngồi đếm từng đồng bạc lẻ trong con heo đất mà nước mắt chảy dài. Những tờ tiền trắng thớm chúng tỏ trước khi bỏ vào trong con heo này ngoại tôi đã phải xếp phẳng phiu, cẩn thận. Tất cả vền vện năm trăm mười hai ngàn đồng. Đối với người khác số tiền này không là gì cả nhưng đối với tôi đó là một gia tài. Số tiền đó là mồ hôi của ngoại tôi trong những ngày nắng hạn, là nước mắt trong những cơn mưa dầm và cả niềm tin vào tương lai tương sáng của tôi phía trước.

Cái ngày đó, ngoại tôi đã khóc hết nước mắt khi cầm trên tay tờ giấy báo trúng tuyển Đại học của tôi. Kể từ ngày đó, ngoại tôi trần trọc suốt những đêm dài. Niềm vui chưa tròn thì nỗi lo lại canh cánh bên lòng. Đậu rồi thì sao, tiền đâu mà đi học. Tôi lại tiếp tục đi bán vé số với ngoại, tôi nghĩ rằng cuộc đời tôi từ đây sẽ quần quanh bên những tờ vé số...

.....

ĐỘC GIẢ VIẾT

HỒI ỨC THÁNG NĂM

.....

Nhưng mọi thứ đã mỉm cười với tôi, khi thầy tôi giới thiệu cho tôi một quỹ học bổng mang tên Thấp Sáng Niềm Tin. Tôi đã nộp hồ sơ xin xét cấp học bổng, một tia hi vọng nhỏ nhoi cho con đường của tôi, và ánh sáng đã đến với đời tôi. Như một cô bé bán diêm, tôi bán những hộp diêm để tìm cứu cánh cho con đường học vấn của mình, Quỹ học bổng đã đến, mua dùm tôi những bao diêm ấy, đưa tôi vào trong lò sưởi của cộng đồng Cần Thơ, cho tôi niềm vui như được ăn gà quay, như được đón giao thừa trong tình thương của một gia đình.

Ba năm qua tôi đã sống trọn vẹn cuộc đời sinh viên mà khi xưa tôi không nghĩ mình sẽ có diêm phước được sống như vậy. Quỹ học bổng đã cho tôi cơ hội được sống chan hòa với bạn bè, với những anh chị cùng hoàn cảnh trong một mái nhà chung ấm áp. Tôi có cơ hội được thể hiện mình, tôi được quan tâm và trưởng thành hơn trong mọi suy nghĩ. Những năm tháng ấy tôi đã có cơ hội được sống hết mình...

Và cứ thế tôi có thể mạnh mẽ đạp tiếp những vòng xe đi đến phía cuối con đường tương lai với biết bao thử thách đang chờ mà lòng không hề lo toan hay vướng bận về sự gục ngã. Bởi lẽ phía sau tôi còn có ông bà những người nuôi tôi lớn khôn, cộng đồng Quỹ học bổng Thấp Sáng Niềm Tin cho tôi niềm tin và nghị lực để chinh phục mọi khó khăn.

Người ta nói có niềm tin là có tất cả, các anh chị đã cho tôi hiểu được, chỉ cần tôi cố gắng hết sức nhất định sẽ thành công. Và tháng năm này nhắc tôi đến một sự kiện quan trọng, đó là ngày sinh nhật của Quỹ học bổng Thấp Sáng Niềm Tin, chín năm xây dựng và phát triển. 9 năm đó 840 con chim non được ấp ủ để trưởng thành, và giờ đây những cánh chim đó có thể bay cao, bay xa đến cùng trời, cuối đất.


Có lẽ không có ngôn từ nào có thể diễn tả hết lòng biết ơn của tôi đến Quỹ học bổng. Cho tôi xin nói lời cảm ơn tận đáy lòng mình...

Đặng Phạm Thanh Vũ - DH Cần Thơ

THẮP SÁNG NIỀM TIN TRONG TÔI

LỜI MUỐN NÓI

(Gửi đến Quý học bổng Thắp Sáng Niềm Tin nhân ngày sinh nhật lần thứ 9)



THẮP lên hi vọng màu xanh,
SÁNG ngời hạnh phúc, em - anh một nhà.
NIỀM vui chạy khắp gần xa,
TIN yêu, gắn kết vượt qua đói nghèo.

Tháng năm, hạt giống được gieo,
Đúng ngày hăm một, em reo vui mừng...
Cách đây đã chín cái xuân,
Chúng em đã có Nhà chung nghĩa tình...

Hôm nay, viết lại lòng mình,
Bao từ cho đủ nghĩa tình “Nhà tôi”?!
“Nhà tôi” đâu có xa xôi,
Gần - xa, Nam - Bắc, chúng tôi một nhà.

Anh em trên dưới thuận hòa,
Đan tay cùng học tiến xa, giúp đời.

Tâm tình viết lại đôi lời,
Chúc cho anh chị vạn lời bình an,
Sinh nhật, mỗi mới, mỗi sang,
Thành công, sức khỏe, tim vàng bên em!

Lê Thị Mây - ĐH Cần Thơ

NHỮNG MẸO VẬT HAY

Aha! hôm nay 4r sẽ giới thiệu các bạn 1 số mẹo hay giúp bạn tồn tại qua thời sinh viên



1. Dùng đồ ăn vặt để đánh dấu

Mỗi khi đọc đến chỗ đánh dấu, hãy tự thưởng cho mình một miếng và bạn sẽ cảm thấy háo hức để đạt đến dấu mốc tiếp theo.

2. Kiểm điểm GPA ngay từ học kỳ đầu tiên khi các môn học còn đang 'dễ nuốt'
Đừng lơ là những môn học này chỉ vì nó chẳng có gì thách thức. Bạn sẽ cần tới những điểm A này để cân bằng những môn học khó nhằn ở các năm học sau.



3. Nếu bạn là kẻ ngủ như chết, hãy để điện thoại trong cốc thủy tinh để phóng to tiếng chuông báo thức



4. Khi phải trình bày bài thuyết trình, hãy sắp xếp một đũa bạn hỏi một câu mà bạn biết câu trả lời

